



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย โทร ๐ ๒๔๔๗ ๕๕๘๒-๓ ต่อ ๘๓๐๐

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๕๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

## เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว

## ข้อเสนอ

โรงพยาบาลบางกรวย จึงได้มีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

## ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ลงนามในประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตามกรอบแนวทางเอกสารหมายเลข ๑-๖) ตามที่หน่วยงานกำหนดและมีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
๒. ลงนามในหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
๓. อนุญาตให้นำประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำส่งข้อมูลเข้าระบบ MITAS เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๓

(นายสรวิศ งามพินิจ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ - อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกรวย

๒

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย